

คำแถลงนโยบาย  
ของ  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

นายณัฐกิตติ์ กองรักษา  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

แถลงต่อ  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖  
(การประชุมวิสามัญ ที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖)

คำแถลงนโยบาย ของ  
นายณัฐกิตติ์ กองรักษา  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

แถลงต่อ  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

\*\*\*\*\*

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๘ บัญญัติไว้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่ง ซึ่ง  
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร  
ท้องถิ่น และมาตรา ๕๘/๕ บัญญัติไว้ว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบล เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วน  
ตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วัน  
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ผมนายณัฐกิตติ์ กองรักษา ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตตำบลโพธิ์ เลือกกระผมให้มา  
ทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนชาวตำบลโพธิ์ในการพัฒนา  
ท้องถิ่น ซึ่งจากการทำงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา และจากการลงพื้นที่ทำให้ผมได้รับทราบปัญหาความ  
เดือดร้อนของประชาชนตำบลโพธิ์ ซึ่งผมก็จะนำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ มา  
ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  
คือ ร่วมคิด ร่วมทำ ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อนำตำบลโพธิ์ ให้บรรลุไปตามวิสัยทัศน์การ  
พัฒนา คือ

มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้าง สรรค์สร้างเศรษฐกิจชุมชน  
เปี่ยมล้นให้บริการ ต่อต้านยาเสพติด  
เปลี่ยนสิ่งผิดด้วยการศึกษา

โดยนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการพัฒนาตำบลโพธิ์ ซึ่ง  
สัญญาประชาคมที่กระผมได้ให้ไว้กับประชาชนในครั้งนี้ นับว่าเป็นภารกิจอันสำคัญที่กระผมจะต้องยึดเป็น  
แนวทางในการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ และมีความเป็นอยู่ที่ดีย่างยั่งยืน

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  
ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ถูก  
กำหนดให้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายได้กำหนดไว้ แผนพัฒนาตำบล และต้องเป็นไปเพื่อ  
ประโยชน์ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ  
ประชาชนนโยบายที่กระผมจะแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ในวันนี้ ก็จะถือปฏิบัติให้  
สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวข้างต้น โดยกำหนดนโยบายการพัฒนา ๕ ด้าน ไว้ดังนี้

**๑. นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้**

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ ตลอดจนผู้ประสบภัยพิบัติ  
จากธรรมชาติ ได้รับความช่วยเหลือ ให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตในสังคม และเพื่อส่งเสริมและ  
พัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและสังคม เพื่อให้ประชาชนมีระเบียบและสงบสุข ทำให้สังคมมีความปลอดภัย  
ในชีวิตและทรัพย์สิน เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรอย่างทั่วถึง มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ  
อนามัยที่ดี พึ่งตนเองได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุข สิ่งเสพติด  
และปัญหาทางสังคมอื่นๆ สนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และบูรณาการการศึกษา  
ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุขและแรงงานอย่าง องค์กรร่วม

**๒. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้**

โดยการปรับโครงสร้าง เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มผลิตผลสินค้า  
เกษตร เศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้กระจายสู่ชนบท พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบการขนส่งสินค้าให้มี  
ประสิทธิภาพ โดยการวางผังเมืองที่มีมาตรฐานตลอดทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**๓. นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพาณิชย์ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้**

โดยการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อยกระดับรายได้ของ  
ประชาชนตำบลโพธิ์

๔. นโยบายการจัดการศึกษาท้องถิ่น มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

๔.๑ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

๔.๒ ส่งเสริมศาสนา เอกอัครราชทูตวัฒนธรรมท้องถิ่นและค่านิยมความเป็นไทย และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๓ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

๔.๔ การพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ

๔.๕ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

๔.๖ การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นนักบริหารมืออาชีพ

๕. นโยบายการพัฒนาองค์กร มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

โดยการพัฒนาเพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานในการให้บริการ และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

การกำหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ดังกล่าวได้วางอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงของด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อให้สามารถดำเนินนโยบายจนบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ได้ ทั้งนี้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ต้องเป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลโพธิ์ โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น

นโยบายทั้ง ๕ ด้านที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ดังกล่าวข้างต้น จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องได้รับความร่วมมือจาก ท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานต่าง ๆ ภายในชุมชน และข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างทุกท่าน ในฐานะผู้ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และที่สำคัญอย่างยิ่งคือ จากประชาชนในตำบลโพธิ์ ซึ่งกระผมในฐานะที่เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนชาวตำบลโพธิ์ ในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ตามกระบวนการประชาธิปไตย กระผมพร้อมคณะผู้บริหารจะบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลโพธิ์

ขอขอบคุณ

นายณัฐกิตติ์ กองรักษา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์